



สรุปคำกล่าวรายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๐.๑๕ น.
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
๑	<p>เทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ ต้อนรับปีใหม่</p> <p>ในช่วง“เทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ ต้อนรับปีใหม่” รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนชาวไทย เข้าร่วมกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วโลก สงกรานต์ปีใหม่วิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒” ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ ณ วัดทั่วประเทศ และสถานที่อื่น ๆ ที่เหมาะสม เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนทุกพื้นที่ รักษาศีล เจริญภavana ปฏิบัติธรรมและสวดมนต์เป็นสิริมงคลให้ประเทศไทย ครอบครัว และตนเอง ตลอดจนเป็นโอกาสให้ประชาชน ลด ละ เลิกอบายมุข ในช่วงเทศกาลปีใหม่ และปฏิบัติต่อไปด้วย นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีได้เชิญ “พรปีใหม่” พุทธศักราช ๒๕๖๒ ซึ่งสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประธานแก่งพุทธศาสนิกชน และประชาชนชาวไทย ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา อันเป็นพระคติธรรม โดยเชิญพุทธศาสนสุภาษิต ความว่า “ขณฺติ หิตฺสุขาวหา ความอดทน นำมาซึ่งประโยชน์สุข” เพื่อให้เป็นสิริมงคลชีวิต แก่ตนเอง และครอบครัว โดยการน้อมนำ ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ให้มีความมุ่งมั่น ไม่ย่อท้อ และขอให้ผ่านพ้นอุปสรรคต่าง ๆ นานา ในปีนี้ ก้าวสู่ความสงบ ความสุข สดใส และประสบความสำเร็จยิ่ง ๆ ขึ้นไปในปีหน้า</p>	ทุกสำนัก/กอง
๒	<p>การสร้างไทยไปด้วยกัน ภายใต้โครงการ “ศิลปกรรมชุมชน”</p> <p>การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในการบูรณาการการปฏิรูปประเทศ ที่เชิญชวนคนไทยร่วม “สร้างไทยไปด้วยกัน” โดยการขับเคลื่อนประเทศที่เน้นการมีส่วนร่วม และการสร้างความเข้มแข็งตั้งแต่ระดับชุมชน ซึ่งหัวใจสำคัญในการปฏิรูปประเทศครั้งนี้ คือ “แก้จน แก้เหลื่อมล้ำ แก้โกง ปฏิรูปราชการ เพิ่มการมีส่วนร่วม และสร้างอนาคต”</p>	สน.ปท. วช.

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>ปัจจุบันรัฐบาลได้ริเริ่มดำเนินงานโครงการ คือ “ศิลปกรรมชุมชน” ที่เน้นสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน ผ่านการสร้างงานศิลปะ ซึ่งเป็นทุนทางวัฒนธรรมหรือวัฒนธรรมกินได้ สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์และการท่องเที่ยวชุมชนได้ในอนาคต โดยแนวคิด คือ “สร้าง ๒ ประโยชน์ จาก ๒ กิจกรรมสำคัญ” ได้แก่</p> <p>๑. การสานเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เล่าสู่กันฟัง ซึ่งจะเป็นเวทีแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ที่เป็นจุดเด่น จุดขาย ทั้งทางวัฒนธรรม ทางธรรมชาติ หรือด้านอื่น ๆ ของชุมชน ด้วยเวทีที่เปิดกว้างสำหรับสภาเด็กและเยาวชน กลุ่มสตรี คนพิการ ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน รวมทั้งองค์กรและเครือข่ายต่าง ๆ ในแต่ละพื้นที่ เป็นต้น ได้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการพัฒนา การปฏิรูป และการกำหนดนโยบายสาธารณะ ที่เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของแต่ละพื้นที่ต่อไปในอนาคต ตามแนวทาง “ศาสตร์พระราชา” คือ การระเบิดจากภายใน</p> <p>๒. การสร้างสรรค์งาน “ศิลปกรรมชุมชน” ซึ่งเป็นกระบวนการมอบโอกาสให้กับคนในชุมชน ได้มีส่วนร่วมสร้างสรรค์งานศิลปกรรมชุมชนบนพื้นที่สาธารณะ ร่วมกับสถาบันการศึกษา ศิลปินท้องถิ่น และศิลปินแห่งชาติ โดยการนำเนื้อหาและความคิดเห็นต่าง ๆ จากเวทีเสวนาฯ ของประชาชนดังกล่าวข้างต้น มาถอดรหัสโดยศิลปิน แล้วสร้างสรรค์เป็นผลงานร่วมกันให้เป็นงานศิลปะที่จะอยู่กับชุมชนนั้น ๆ ตลอดไป เนื่องจากทุกคนได้มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ย่อมมีความหวงแหน ร่วมเป็นเจ้าของ ที่สำคัญจะเป็นการสะท้อนงานศิลปะในยุคปัจจุบัน ที่มีเอกลักษณ์แตกต่างกัน ตามแต่ละภูมิภาค ซึ่งถือว่าเป็นความงดงาม หรือสุนทรียภาพทางศิลปะที่แท้จริง</p> <p>นับเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของศิลปะผ่านกระบวนการคิดและสร้างสรรค์ โดยมีประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนอย่างเต็มรูปแบบ ภายใต้แนวคิด “ร่วมแรง ร่วมใจ สร้างไทยไปด้วยกัน” จากนั้น รัฐบาลได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการต่อยอดอย่างต่อเนื่อง บรรลุไว้ในแผนพัฒนาชุมชนระยะยาวเพื่อส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มจากศิลปกรรมชุมชนนี้ ไปสู่การสร้างเศรษฐกิจชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล อาทิ การท่องเที่ยวชุมชน ตลาดประชารัฐ ถนนคนเดิน เส้นทางท่องเที่ยว เป็นต้น อีกทั้งยังช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับคนในชุมชนได้อย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เป็นทรัพย์สินของชาติ และมรดกของชุมชนที่ส่งต่อไปยังคนรุ่นหลัง</p> <p>ปัจจุบันกิจกรรมนี้ ได้นำร่องใน ๓๑ พื้นที่ ๒๒ จังหวัดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ “ภาคเหนือ” จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน “ภาคกลาง” กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี สิงห์บุรี “ภาคอีสาน” มหาสารคาม และ “ภาคใต้” ภูเก็ต สงขลา กระบี่ เป็นต้น ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการนี้ได้ผ่านทาง Facebook “สร้างไทยไปด้วยกัน” และติดตามกิจกรรมโครงการฯ เพื่อนำเรื่องราว และผลงานศิลปะเผยแพร่ให้แก่ประชาชนในแง่มุมต่างๆ ได้ทาง ททบ. ๕ ช่อง ๙ อสมท. NBT กรมประชาสัมพันธ์ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้ง Thai PBS อีกด้วย</p>	

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
๓	<p>การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำและความยากจน</p> <p>รัฐบาลได้ตระหนักและมุ่งแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม โดยดำเนินการทุกมิติในการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาที่ต้นตอของสาเหตุ เพื่อให้เกิดผลที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยได้กำหนดไว้เป็น ๑ ใน ๖ ด้านของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม รวมทั้งกำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ตามกรอบหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งรัฐบาลนี้ได้ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ โดยสรุปเป็นกลุ่มมาตรการใน ๒ รูปแบบ คือ</p> <p>๑. การจัดสรรสวัสดิการเพื่อประชาชนกลุ่มต่าง ๆ เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส รวมถึงเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย และยังให้ความช่วยเหลือพิเศษกับผู้ประสบปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะผู้ประสบภัย และผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาชายแดนภาคใต้ ซึ่งดำเนินการผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ โครงการจัดสรรที่ดินทำกิน โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่เด็กนักเรียน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และมาตรการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเกษตรกรรายย่อย เป็นต้น</p> <p>๒. การเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงปัจจัยขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิต เช่น โครงการลดค่าครองชีพของประชาชน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า โครงการเพิ่มการเข้าถึงบริการทางการเงินต่าง ๆ เป็นต้น</p> <p>จะเห็นได้ว่า ปัจจุบันรัฐได้จัดสรรสวัสดิการมากกว่า ๔๐ โครงการ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนคนไทยตั้งแต่เกิด จนเสียชีวิต และการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาด้านต่าง ๆ อีก ๑๒ สวัสดิการ เพื่อเยียวยาให้ประชาชนได้ผ่านช่วงของความยากลำบาก โดยการดำเนินการใช้งบประมาณรวมกันปีละ ๕ แสนล้านบาท ซึ่งภาครัฐจะต้องใช้เงินดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีประสิทธิภาพที่สุด ตามหลักธรรมาภิบาลและการรักษาวินัยการเงินการคลังภาครัฐ นอกจากนี้ รัฐบาลได้จัดทำโครงการที่ชื่อว่า “สร้างสุขทุกช่วงวัย” ให้เป็นสวัสดิการแห่งรัฐที่จะช่วยยกระดับการให้บริการสวัสดิการกับประชาชนให้ทันสมัยมากขึ้น และสร้างความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของการปฏิรูประบบราชการไทย โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการฐานข้อมูลสวัสดิการแห่งรัฐอย่างเป็นระบบ ซึ่งกระทรวงและหน่วยงานต่าง ๆ รวม ๑๑ หน่วยงาน ได้ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)</p>	สน.ปท. วช.

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>เพื่อนำมาใช้ในการกำหนดนโยบายและมาตรการต่าง ๆ รวมทั้งติดตามประเมินผลการจัดสวัสดิการภาครัฐ รวมทั้งจะใช้การนำระบบบริหารจัดการข้อมูลแบบซึ่เป้า (TPMAP) เพื่อให้รัฐบาลได้ช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างแท้จริง อีกทั้งระบบข้อมูลนี้ยังช่วยป้องกันปัญหาการทุจริตสวัสดิการ และช่วยให้การใช้สวัสดิการภาครัฐโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ซึ่งกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จะพัฒนาระบบออนไลน์ให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการรับสวัสดิการของตนเอง เพื่อให้ได้รับสวัสดิการครบถ้วน และตรวจสอบการสวมสิทธิ์ในการรับสวัสดิการ โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สปร.) จะมีการพัฒนาระบบ Application “สวัสดิการแห่งรัฐ สร้างสุขทุกช่วงวัย” เพื่อให้ประชาชนรับทราบถึงสิทธิ และเป็น One Stop Service (OSS) ในการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับสวัสดิการแห่งรัฐทั้งหมด สามารถพึ่งพาและได้รับความสะดวกสบายจากการติดต่อกับภาครัฐ</p>	
๔	<p>การพัฒนาความเข้มแข็งจากฐานราก</p> <p>ตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริให้สานต่อพระราชปณิธานทั้งปวง ด้วยการ “สืบสาน รักษา ต่อยอด” โดยรัฐบาลได้เร่งรัด ผลักดัน และแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายสำคัญ ๆ อย่างต่อเนื่องที่เกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยเฉพาะในปัจจุบันมีกฎหมายจำนวนเกือบ ๑๐ ฉบับ ที่เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาสได้รับโอกาส และประชาชนเกิดการเรียนรู้ที่ระเบิดจากภายในและได้รับการพัฒนาจากฐานรากอย่างแท้จริง</p> <p>ดังนั้น การมองภาพแบบครบถ้วนทุกมิติ จะทำให้สามารถบริหารจัดการกับปัญหา การกำหนดนโยบายสาธารณะ หรือมาตรการต่าง ๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้เกิดผลอย่างต่อเนื่องยั่งยืน โดยมุ่งให้ประชาชนเรียนรู้และมีกระบวนการคิด ตระหนักถึงการรักษาสีติและสวัสดิการของตนเอง การหาเส้นทางในการหารายได้ในระยะยาว การปรับตัวเพื่อต่อยอดอาชีพ การรับบริการของภาครัฐผ่านโครงการต่าง ๆ รวมถึงแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย จะช่วยเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจให้ประชาชนได้มีโอกาสมากขึ้น หากมีการปรับตัวให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี และปรับเปลี่ยนการใช้จ่าย ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นลง ด้วยการจัดทำบัญชีครัวเรือน บัญชีรายรับ รายจ่าย นับว่าเป็นเครื่องมือสำคัญประจำบ้าน ที่จะช่วยให้สามารถใช้ชีวิตตามวิถีพอเพียงได้ สิ่งสำคัญที่ต้องแก้ไข คือ ปัญหาเรื่องหนี้้นอกระบบ ปัญหาการขายฝากที่รัฐบาลต้องเร่งดำเนินการในการแก้ไขปัญหาและมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน</p>	ทุกสำนัก/กอง